

โซนี่ วีวาซ ดีไซน์ฉีกกฎ 'กบฏอารยธรรม'

ใครหลายคนที่กำลังมองหามือถือ ดีไซน์แปลกสะดุดตาอาจจะถูกใจกับ "โซนี่ วีวาซ (Vivaz)" ที่ต้องบอกว่า ก่อนข้างฉีกกฎเดิมๆ ของการดีไซน์โทรศัพท์ ซึ่งเกือบร้อยทั้งร้อยยังติดอยู่กับตัวเครื่อง เหลี่ยมๆ ในแบบบาร์โทป์เดิมๆ

แต่สำหรับ "โซนี่ วีวาซ" สมาร์ทโฟน รุ่นล่าสุดจากอารยธรรมโซนี่ อิริคสัน กำลังสร้างความแตกต่างด้วยตัวเครื่องที่เพรียวบางลง และการปรับดีไซน์ให้โค้งมน โดยเฉพาะบริเวณฝาหลังเครื่อง ซึ่งใช้พลาสติกสีน้ำตาลตัดกับโลโก้สีเงิน-เขียว ของโซนี่ อิริคสัน ได้ค่อนข้างลงตัว วัสดุความสูงได้ 106.78 มิลลิเมตร กว้าง 51.96 มิลลิเมตร น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ 98 กรัม

ไล่เสียงดูจากด้านหน้าตัวเครื่องก็จะเจอกับปุ่มกดตัวเลขที่ต้องแอบบอกว่า (กดยกนิดนึง) ถ้าเป็นสาวก โซนี่ ก็พอโอเค แต่ถ้าเป็นของนี้พวกหนุ่มๆ ก็อาจกดได้ค่อนข้างยาก แต่ต้องบอกเลยว่าที่ขาดไม่ได้เลยของผู้ที่ชื่นชอบโซนี่ ต้องเป็นปุ่มกดเข้าสู่ "วอลล์แมน" อารยธรรมทางดนตรีของโซนี่ ที่ยังเข้าถึงได้ง่ายเหมือนเดิม

ขณะที่เมื่อดูจากด้านบนสุดมีลำโพงเสียงสำหรับสนทนาวางอยู่กึ่งกลางเหนือโลโก้ ใต้ลงมาเป็นจอแสดงผลที่ควบคุมด้วยระบบสัมผัสและส่วนล่างดีไซน์ให้เป็นที่อยู่ของ 3 ปุ่มหลัก คือ ปุ่มโทรออก, ปุ่มเปิดเมนูหลักหรือย้อนกลับ และปุ่มวางสาย ซึ่งผู้ใช้ยังสามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอลึกได้ 5 รูปแบบ คือ เต็มหน้า โซนี่ อิริคสัน พื้นฐาน แถบสำรวจ และแบบใช้นิ้ว

เมื่อพลิกกลับมามีพินิจด้านหลังก็จะเจอกับฝาหลังที่เปิดไม่ยากแต่อย่างใด เพียงแค่ใช้นิ้วจิ้มออกตามช่องว่างด้านล่าง (แต่แอบกระซิบต้องระวังสักนิด เพราะดูจะไม่ทนไม่

I-style

■ ภูมิ เพื่ออักษร



ทนมือเท่าไร) ซึ่งเมื่อถอดฝาหลังออกจะเห็นช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ ไมโครเอสดีการ์ด และถัดลงมาเป็นเลนส์กล้องและไฟแฟลช พร้อมกับช่องเสียบซิมการ์ด ช่องวางแบตเตอรี่ทางด้านซ้ายบน และถ้าสังเกตดีๆ จะมองเห็นลำโพงเสียงซ่อนอยู่บริเวณด้านขวา

และเมื่อเจาะลึกถึงข้างใน "วีวาซ" เลือกใช้ระบบปฏิบัติการซิมเบียน เอส 60 5th edition ความเร็วซีพียู 720 เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งเป็นความเร็วระดับที่รองรับการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างสบาย

อย่างไรก็ตาม "จุดขาย" ของแบรนด์โซนี่ อิริคสัน ก็ยังหนีไม่พ้นความเป็นอารยธรรม "โซนี่" ซึ่งต้องยอมรับว่า "กล้อง" 8.1 ล้านพิกเซล สามารถเก็บภาพได้ค่อนข้างชัดเหมือนกับกล้องดิจิทัล พร้อมกับเพิ่มความล้ำ ด้วยความสามารถ

ในการบันทึกวีดีโอได้ระดับเอชดีที่ดีไซน์เป็นปุ่มกดให้ยูสเซอร์สามารถ "กด" เรียกฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานได้ทันที ซึ่งถ้าหากอยู่ในเครือข่ายของ 3 จี ก็สามารถแชร์ไฟล์ใดๆ ให้เพื่อนได้เร็วขึ้น หรือจะเลือกแชร์ผ่านไว-ไฟ หรือบลูทูธก็แล้วแต่ตามถนัด

ส่วนการเล่นเพื่อความบันเทิงก็ยังมี

ครบถ้วน แถมเพิ่มความน่าสนใจด้วยเกมสนุกๆ ในรูปแบบ 3 มิติ ที่ต้องไปดาวน์โหลดเพิ่ม โดยมีหน่วยความจำในตัวเครื่องให้ 75 กิกะไบต์เพิ่มเติมได้ด้วยการ์ดหน่วยความจำแบบ ไมโครเอสดีการ์ด (สูงสุด 16 กิกะไบต์) ส่วนจอแสดงผลให้ความละเอียดที่ 16.7 ล้านสีพร้อมระบบสัมผัสที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายเพียงแค่การกด มีระบบปรับมุมมองเป็นแนวอนาอนัตโตมิติเพียงแค่ทำการขยับตัวเครื่อง

เมื่อเข้ามาถึงในเมนูสิ่งแรกที่เราเชื่อว่าสาวกโซนี่มองหาคือ "PlayNow" โดยเจ้าเครื่องนี้ใส่แอปพลิเคชันบริการเพลงออนไลน์ ผ่านแบราเซอร์ สำหรับสั่งซื้อเพลง เสียงเรียกเข้า เกม และรูปภาพ

หากให้ประเมินภาพรวมหลังจากสัมผัสกับวีวาซ ต้องขอบอกว่า วัสดุอยู่ในระดับกลางๆ เป็นที่รับได้สำหรับมือถือระดับเดียวกัน ขนาดตัวเครื่องค่อนข้างเล็ก พื้นผิวพลาสติกด้านหน้าเป็นแบบมันเงา นัยหนึ่งดูสวยงามด้านหลังคือพลาสติกด้านทั้งหมด

ถ้าใครที่กำลังมองหามือถือที่มีดีไซน์สุดล้ำในตอนนี้อยู่ "โซนี่ วีวาซ" ก็อาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกให้กับผู้ที่ชื่นชอบความแปลกและแตกต่าง แต่ลืมนัดด้วยความทันสมัย

